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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  คร้ังที่  4  ประจำปี  พ.ศ. 2567 

วันพุธที่  28  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2567  เวลา  14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ผู้มาประชุม 
1. นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คนที่  1 
2. นายนพกรณ์  วัชรจำรูญ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คนที่  2 
3. นายสมปอง  บัวพิม   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
4. นายอำนาจ  เรืองจินดา  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.เมือง 
5. นางสาวเกวลิน  ชัยวัฒนกุลวานิช สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.เมือง 
6. นางสาววิววิกา  กล้าแท้  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  5  อ.เมือง 
7. นายดำรงพล  กล้าจริง   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  6  อ.เมือง 
8. นายมนตรี  เกียรติก้องชูชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  4  อ.เมือง 
9. นายอลงกต  ลาสิทธิ์   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.ภูเขียว 
10. นายจตุพร  ติ้วสุวรรณ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  4  อ.ภูเขียว 
11. นายวรวิทย์  อุระวัฒนพันธุ์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.จัตุรัส 
12. นายมนตรี  อินทรักษา  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.จัตุรัส 
13. นางจริยา  สุจริยา   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.แก้งคร้อ 
14. นายวรวฒุิ  จิตร์จันทึก  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.บ้านเขว้า 
15. นางสาวจารุวรรณ  จังหวะ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.หนองบัวแดง 
16. นายนพเดช  ถ้ำแก้ว   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.หนองบัวแดง 
17. นายเอกพล  สงวนวงศ์ชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.บำเหน็จณรงค์ 
18. นางกาญจนา ชื่นจิตร   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.เกษตรสมบูรณ์ 
19. นายรุจาพงษ์ สิริเศรษฐานันท์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.เกษตรสมบูรณ์ 
20. นายวรฉัตร  พงศ์ธีระดุลย์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.เกษตรสมบูรณ์ 
21. นายนฤพนธ์  งามประเสริฐ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.คอนสาร 
22. นายปรัชญา  แต่งทรัพย์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.เทพสถิต 
23. นางสาวทรายศิรินทร์  ภูก่ันมาศกุล สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.เทพสถิต 
24. นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.ภักดีชุมพล 
25. นายอธิชานนท์  มักขุนทด  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.ซับใหญ่ 
26. นายประสิทธิ์  พาจันทร์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.บ้านแท่น 

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิท่ีลาการประชุม   
1. ลาป่วย 
    ไม่มี 
2. ลากิจ 
1. นางสาวเกตศิริ  จรรย์โกมล  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.ภูเขียว 
2. นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.บำเหน็จณรงค์ 
3. นายวรวุฒ ิ ประภามณฑล  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.เมือง 
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4. นายรณชัย  นามวิจิตร   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.คอนสาร 
5. นางสาววิเมลือง  แก้วศิริ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.ภูเขียว 
6. นายชัยสากล  มาสิงห ์   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.บ้านเขว้า 
7. นายสุธิชัย  พรมกุดตุ้ม   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.คอนสวรรค์ 
8. นายสุรพล  ชาญตะคุ   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.หนองบัวระเหว 
9. นายอำนาจ  ศรีหลง   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.หนองบัวแดง 

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิท่ีขาดการประชุม  
1. นายสถาพร  สงคราม  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.เนินสง่า 

รายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
1. พลเรือเอกสุวิทย์  ธาระรูป  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
2. นายไถง  ครอบบัวบาน   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
3. นายประวิทย์  ตรีสรานุวัฒนา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
4. นายอดุลย์  ชูยะชัย   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
5. นายพิชัย  พรหมผุย   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
6. นายวัลลภ  ไชยคาน   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
7. ว่าที่ร้อยตรีกรัสนัย  ผลสนอง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
8. นางทองคูณ  หาญเวช   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
9. นางสาวนวพรรษ  สกุลอนันท์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
10. นางมณีรัตน์  ชีวะไพบูลย์  ผู้อำนวยการกองคลัง  
11. นายนเรศ  รักเพ็ง   ผู้อำนวยการกองช่าง 
12. นายวายุ  วัฒโน    แทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
13. นายสมโภชน์  โชติประยูร  แทน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
14. นางวราพร  หน่ายครบุรี  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
15. นางสมหมาย  แถวโสภา  รกท. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
16. นางสาวปรียรัศม์  เตื่อยโยชน์  แทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
17. นางสาวเกสรา  จันเขียด  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา  
18. จ่าเอกจิรายุทธ  แก้วนามอง  หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
19. นางสุมาลี  ภโูสภา   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
20. นางนิตยา  บุญขุนทด  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
21. นางสาวพรศรี  ไสยาสน์  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
22. นางวันเพ็ญ  ปลูกชาลี  หัวหน้าฝ่ายบำเหน็จบำนาญ 
23. นายกฤษดา  เริงชัยภูมิ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
24. นางลัดดาวรรณ  เบาสันเทียะ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
1. นางสาวชญาภา  โคตรนาวัง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
2. นางสาวมณฑาทิพย์  กลางสาทร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
3. นางสาวยุพา  พินนอก   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
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4. นางปริศรา ใจอดทน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
5. นางสาวอภิรดี  ศรีโฉม   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
6. นางสาวพัณณิตา  ไชยทองศรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
7. นางสาวนันทิดา  ประชากูล  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
8. นางสาวชุติมา  หาญเวช   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
9. นางศิริรัก  โทแก้ว   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
10. นายภัทรกร  ประสพผล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
11. นางสาวสุขฤทัย  ลาวิชัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
12. นางสุภาภรณ์  สลิดกุล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
13. นายไชยวัฒน์ สภุาพงษ์  พนักงานขับรถยนต์  
14. นางสาวลภสัรดา  ก้านศรี  คนงาน 
15. นายทองพูน  ชาวิชัย   คนงาน 
16. นางเดือนเพ็ญ  เนตรพล  คนงาน 
17. นายศิรสิทธิ์  จันทสังข์  คนงาน 
18. นายอรรถดิษฐ์  จันตะเสน    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
เริ่มประชุมเวลา    14.25 น. 
นายสมปอง  บัวพิม 
เลขานุการสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา       
ผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
ทุกท่านครับ ขณะนี้เวลา 14.25 น. วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 4 ประจำปี พ.ศ.
2567 ในวันพุธที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และการประชุมสภาในครั้งนี้  ได้มีการ
บันทึกเสียงไว้เพ่ือจัดทำเป็นรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต่อไปกระผมนายสมปอง บัวพิม สมาชิก สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ เขต 2 ทำหน้าที่เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ขอเรียนเชิญท่านอภิสิทธิ์               
เวียนวิเศษ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 1 
ขึ้นทำหน้าที่ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ 
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คณะผู้บริหาร              
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน             
บัดนี้ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยแรก ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2567 ครับ ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบ
วาระที่ 1 วันนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ติดภารกิจ
นะครับ ท่านได้ทำหนังสือมอบหมายให้ท่านพลเรือเอกสุวิทย์ ธาระรูป             
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คนที่ 1 เข้าร่วมประชุม
แทนนะครับ พร้อมทั้งเสนอญัตติแทนท่านนะครับ และมีหนังสือ
มอบหมายถูกต้องนะครับ  
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ระเบียบวาระท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่  2 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 
 
 
 
พลเรือเอกสุวิทย์ ธาระรูป 
รองนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
นายไถง  ครอบบัวบาน  
รองนายก อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งเพื่อทราบเรื่องท่ี 1 วันนี้มีสมาชิกลา จำนวน 9 ท่านนะครับ  
1. ลาป่วย ไม่มี 
2. ลากิจ จำนวน 9 คน 
1. นางสาวเกตศิริ  จรรย์โกมล  อ.ภูเขียว  เขต  1   
2. นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย  อ.บำเหน็จณรงค์  เขต  1   
3. นายวรวุฒิ  ประภามณฑล  อ.เมือง  เขต  3   
4. นายรณชัย  นามวิจิตร อ.คอนสาร  เขต  1    
5. นางสาววิเมลือง  แก้วศิริ อ.ภูเขียว  เขต  3   
6. นายชัยสากล  มาสิงห์  อ.บ้านเขว้า  เขต  1    
7. นายสุธิชัย  พรมกุดตุ้ม  อ.คอนสวรรค์  เขต  1   
8. นายสุรพล  ชาญตะคุ อ.หนองบัวระเหว 
9. นายอำนาจ  ศรีหลง  อ.หนองบัวแดง  เขต  2   
แจ้งเพื่อทราบเรื่องท่ี  2   
เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  2 ประจำปี  พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่  7 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 
- มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ  มีไหมครับ  ถ้าไม่มี
ถือว่าที่ประชุมให้การรับรองนะครับ 
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้ เหล็ก (กองคลัง)              
เชิญท่านรองฯ สุวิทย์ครับ 
เรียน  ท่ านประธานสภ าองค์ การบ ริห ารส่ วนจั งห วัดชั ยภู มิ               
คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็ก (กองคลัง)ผมขอมอบให้ นายไถง  
ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้อ่านญัตติ
แทนครับ 
เชิญท่านไถง  ครอบบัวบาน ครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายไถง ครอบบัวบาน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ได้รับมอบหมายให้             
อ่านญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป                
ค่ าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้ เหล็ก (กองคลั ง)               
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้วยองค์การบริหาร            
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก  

/สำหรับ... 
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สำหรับใช้ในการจัดเก็บเอกสารประจำกองคลัง เนื่องจากมีเอกสารฎีกาเบิกเงิน
จำนวนมากและจำเป็นต้องเก็บรักษาเอกสารให้เรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัย                
ในทรัพย์สินซึ่งเป็นเอกสารทางการเงินและสามารถตรวจค้นได้ แต่ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องโอนลด
งบประมาณรายจ่ายประเภทอ่ืนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน รายการตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 30 ตู้ ๆ ละ 6,600 บาท 
งบประมาณทั้งสิ้น 198,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดตามบัญชี โอนเงินงบประมาณแนบท้ ายญั ตติ  ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2563  ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ  จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป            
งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็ก 
(กองคลัง) ต่อสภาฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27               
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ครับในญัตตินี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ มีไหมครับ         
ถ้าไม่มีนะครับ ประธานจะขอมตินะครับ เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ 
สมาชิกฯ ทั้งหมด 25 ท่าน รวมประธานและเลขานะครับ ประธาน
จะถามนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุ มัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  งานบริหารทั่ ว ไป              
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็ก (กองคลัง)  
กรุณายกมือด้วยครับ เห็นชอบ 24 ท่าน สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ            
มีไหมครับ ไม่มีนะครับ เป็นว่างดออกเสียง  1 ท่าน คือประธานนะครับ 
สรุปมติเห็นชอบ 24 ท่านนะครับ มติเป็นเอกฉันท์นะครับ 
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2 5 6 7  ไป ตั้ งจ่ าย รายการให ม่  แ ผน งาน บ ริห ารงาน ทั่ ว ไป             
งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ           
ตู้เหล็ก (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) เชิญท่านรองฯ สุวิทย์ ครับ 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร 
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟัง
การประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็ก 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ผมขอมอบให้ นายไถง  ครอบบัว
บาน  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้อ่านญัตติแทนครับ 

/นายอภิสิทธิ์... 
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เชิญท่านไถง  ครอบบัวบาน ครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายไถง  ครอบบัวบาน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายให้อ่าน
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป             
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็ก (กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ) เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก สำหรับใช้งานประจำกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ เพ่ือจัดเก็บเอกสารของทางราชการเกี่ยวกับการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงานงบประมาณซึ่งมีจำนวนมาก ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และสะดวกต่อการค้นหา แต่เนื่องจาก             
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้สำหรับดำเนินการ 
จึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายอ่ืนไปตั้งจ่ายรายการใหม่            
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 
24 ตู้ ๆ ละ 6,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 158,400 บาท (หนึ่ง
แสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีโอนเงิน
งบประมาณแนบท้ายญัตติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด 
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน รายการตู้เหล็ก (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ต่อสภาฯ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27               
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  นายอร่าม โล่ห์วีระ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ในญัตตินี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มี
นะครับ ประธานจะขอมตินะครับ เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ 
สมาชิกฯ ทั้งหมด 25 ท่าน รวมประธานและเลขานะครับ ประธาน
จะถามนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  งานบริหารทั่ ว ไป               
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็ก (กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ) กรุณายกมือด้วยครับ เห็นชอบ 24 ท่าน  

/สมาชิก... 
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สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบมีไหมครับ ไม่มีนะครับ เป็นว่างดออกเสียง 
1 ท่าน สรุปมติเห็นชอบ 24 ท่านนะครับ มติเป็นเอกฉันท์นะครับ 
ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (4 แห่ง)  เชิญท่านรองฯ  สุวิทย์ครับ 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะ
ผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ (4 แห่ง) ผมขอมอบให้ นายไถง ครอบบัวบาน รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้อ่านญัตติแทนครับ 
เชิญท่านไถง  ครอบบัวบาน ครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายไถง  ครอบบัวบาน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายให้อ่านขอ
ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  (4 แห่ง) เรียน ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ จำนวน 4 แห่ง   ประกอบด้วย 
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะลอมไผ่ 
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง 
3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนงิ้ว 
4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพวง 
ได้ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ 
1) ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 แห่ง จำนวน 11 รายการ 
1.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง จำนวน 11 รายการ  
1.1.1 กรรไกรตัดไหมปลายแหลมเล็ก ขนาด 11 เซนติเมตร จำนวน 
3 อัน ๆ ละ 390 บาท เป็นเงิน 1,170 บาท  
1.1.2 กรรไกรตัดเนื้อปลายตรง ขนาด 14.5 เซนติเมตร จำนวน            
5 อัน ๆ ละ340 บาท เป็นเงิน 1,700 บาท  
1.1.3 Needle Holder คีมจับเข็มเย็บแผล ขนาด 14 เซนติเมตร 
จำนวน 3 อัน ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท  
1.1 .4  Tooth Forceps ปากคีบสแตนเลสแบบมี เขี้ ยว ขนาด              
14 เซนติเมตร จำนวน 5 อัน ๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท  
1.1.5 Non Tooth Forceps ปากคีบสแตนเลสแบบไม่มีเขี้ยว ขนาด 
14 เซนติเมตร จำนวน 5 อัน ๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท  
1.1.6 Adson Forceps ปากคีบจับเนื้อเยื่อ ขนาด 14 เซนติเมตร 
จำนวน 3 อัน ๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท 
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1.1.7 Probe หมุดหยั่งแผล ขนาด 14 เซนติเมตร จำนวน 5 อัน ๆ 
ละ 350 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท  
1.1.8 หูฟังแพทย์ (Stethoscope) จำนวน 2 อัน ๆ ละ 6,500 บาท 
เป็นเงิน 13,000 บาท  
1.1.9 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566  
ราคาได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
1.1.10 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่
น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 60,000 บาท เป็นเงิน 
60,000 บาท  
1.1.11 ห้องอบไอน้ำเดี่ยว จำนวน 1 ห้อง ๆ ละ 20,000 บาท  
เป็นเงิน 20,000 บาท  
โดยคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือนธันวาคม 2566 ตั้งงบประมาณตาม
บัญชีรายการครุภัณฑ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 
พฤษภาคม 2565 
รวมจำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 106,670 บาท 
2) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 แห่ง จำนวน          
1 รายการ 
2.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะลอมไผ่ จำนวน 1 รายการ 
2.1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI 
Lumens จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 26,900 บาท เป็นเงิน 26,900 บาท 
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2566     
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 26,900 บาท  
3) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 แห่ง จำนวน 2 รายการ 
3.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง จำนวน 1 รายการ 
3.1.1 ชุดเครื่องเสียง ประกอบด้วยเครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพง 
ไมค์ลอยและอุปกรณ์สายไฟ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท                
เป็นเงิน 25,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566  
ราคาได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,000 บาท 
3.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนงิ้ว จำนวน 1 รายการ 
3.2.1 ชุดลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก  ดอกลำโพง ขนาด               
15 นิ้ว จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
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โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566  
ราคาได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท 
4) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 แห่ง จำนวน 12 รายการ 
4.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะลอมไผ่ จำนวน 3 รายการ  
4.1.1 ตู้นิรภัย จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท  
4.1.2 เก้าอ้ีสำนักงานบุนวม จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 1,150 บาท  
เป็นเงิน 23,000 บาท  
4.1.3 เก้าอ้ีพลาสติก จำนวน 100 ตัว ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 
30,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566  
ราคาได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมจำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 71,000 บาท 
4.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง จำนวน 3 รายการ  
4.2.1 หม้อต้มสมุนไพรไอน้ำ ขนาด 1.8 ลิตร จำนวน 1 หม้อ ๆ ละ 
800 บาท เป็นเงิน 800 บาท  
4.2.2 หม้อนึ่งลูกประคบสมุนไพรไฟฟ้า ขนาด 3 ลิตร จำนวน            
1 หม้อ ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 800 บาท 
4.2.3 ตู้เก็บของอเนกประสงค์ 5 ชั้น จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 1,500 บาท 
เป็นเงิน 1,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566  
ราคาได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมจำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,100 บาท 
4.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนงิ้ว จำนวน 6 รายการ  
4.3.1 โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 6,000 
บาท เป็นเงิน 12,000 บาท  
4.3.2 เก้าอ้ีสำนักงาน บุนวม มีที่เท้าแขนและล้อ จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 
4,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 
4.3.3 โต๊ะประชุม ขนาด 150 เซนติเมตร จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 
3,990 บาท เป็นเงิน 23,940 บาท 
4.3.4 เก้าอ้ีบุนวม จำนวน 15 ตัว ๆ ละ 1,290 บาท เป็นเงิน 
19,350 บาท 
4.3.5 โต๊ะเคาน์เตอร์ลงทะเบียนตรวจคัดกรองผู้ป่วย จำนวน 2 ตัว ๆ 
ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 
4.3.6 เก้าอ้ีแถวเหล็ก 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท    
เป็นเงิน 8,000 บาท 
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โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566  
ราคาได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมจำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 80,290 บาท 
5) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 แห่ง จำนวน 4 รายการ 
5.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะลอมไผ่ จำนวน 1 รายการ  
5.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ ว) จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ 
32,000 บาท  เป็นเงิน 32,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2566     
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,000 บาท 
5.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง จำนวน 1 รายการ  
5.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล 
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2566     
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,000 บาท 
5.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนงิ้ว จำนวน 1 รายการ  
5.3.1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ
ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2566     
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,000 บาท 
5.4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพวง จำนวน 1 รายการ  
5.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2566     
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,000 บาท 
รวมรายการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 4 แห่ง รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 410,960 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและ
หน่วยบริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒5๖๐ 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
ขอ ๖ การใชจ่ายเงินบำรุง ใหจ่ายเพ่ือการสาธารณสุขและการบริหาร
จัดการโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ดังนี้ 
(๕) คาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุข 
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นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
นายไถง  ครอบบัวบาน  
รองนายก อบจ.ชัยภูมิ  
 

วรรคสาม การใชจ่ายเงินบำรุงตาม (๕) ใหเสนอผู้บริหารทองถิ่นให
ความเห็นชอบแล้วเสนอใหสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุมัติ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7303 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
การเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 3 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจ่ายจากเงินบำรุง
ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  
การใช้ จ่ ายเงินบำรุงเป็ นค่ าครุภัณ ฑ์  ที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้างให้
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือหัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
และเสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงเสนอญัตติขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ โดยจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 ตามรายการข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ                             
พล.ร.อ.สุวิทย์  ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ 
เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ สมาชิกฯ ทั้งหมด 25 ท่าน รวมประธาน
และเลขานะครับ ประธานจะถามนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ 
ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (4 แห่ง) กรุณายกมือด้วย
ครับ เห็นชอบ  24 ท่าน สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบมีไหมครับ             
ไม่มีนะครับ เป็นว่างดออกเสียง 1 ท่าน ถือว่ามติเป็นเอกฉันท์ครับ 
ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (1 แห่ง) เชิญท่านรองฯ สุวิทย์ครับ 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร 
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมรับฟัง
การประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (1 แห่ง) ผมขอ
มอบให้นายไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เป็นผู้อ่านญัตติแทนครับ 
เชิญท่านไถง  ครอบบัวบาน ครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายไถง  ครอบบัวบาน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายให้อ่าน 
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ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (1 แห่ง)เรียน ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ได้ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 
1 แห่ง ประกอบด้วย 
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดชุมพล 
ได้ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ 
1) ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 แห่ง จำนวน 1 รายการ 
1.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดชุมพล จำนวน              
1 รายการ  
1.1.1 เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน 
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท  
โดยคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือนธันวาคม 2566 ตั้งงบประมาณตาม
บัญชีรายการครุภัณฑ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 
พฤษภาคม 2565     
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 30,000 บาท 
2) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 แห่ง จำนวน           
1 รายการ 
2.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดชุมพล จำนวน               
1 รายการ 
2.1.1 เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 15,600 บาท เป็นเงิน 15,600 บาท 
โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566  
ราคาได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,600 บาท  
3) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 
3.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดชุมพล จำนวน          
2 รายการ  
3.1.1 ชุดรับแขก บุนวม แบบ 5 ที่นั่ง รวมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด ๆ 
ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท  
3.1.2 ตู้ไม้โชว์แบบสูง จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท เป็นเงิน 
23,600 บาท  
โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566  
ราคาได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมจำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 41,600 บาท 
4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 แห่ง จำนวน 5 รายการ 
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4.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดชุมพล จำนวน                
5 รายการ  
4.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท  เป็นเงิน 
60,000 บาท 
4.1.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ ๔,๑00 บาท  เป็นเงิน ๔,๑00 บาท 
4.1.3 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท 
4.1.4 จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ๆ 
ละ 4,500 บาท  เป็นเงิน 13,500 บาท 
4.1.5 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2566     
รวมจำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 84,000 บาท 
รวมรายการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง รวม
เป็ น เ งิ น ทั้ ง สิ้ น  1 7 3 ,0 0 0  บ า ท  (ห นึ่ ง แ ส น เจ็ ด ห มื่ น 
สามพันบาทถ้วน)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบำรุง
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. ๒5๖๐ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
ขอ ๖ การใชจ่ายเงินบำรุง ใหจ่ายเพ่ือการสาธารณสุขและการบริหาร
จัดการโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ดังนี้ 
(๕) คาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุข 
วรรคสาม การใชจ่ายเงินบำรุงตาม (๕) ใหเสนอผู้บริหารทองถิ่นให
ความเห็นชอบแล้วเสนอใหสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุมัติ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7303 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
การเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 3 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจ่ายจากเงินบำรุง
ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  
การใช้ จ่ ายเงินบำรุงเป็ นค่ าครุภัณ ฑ์  ที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้างให้
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือหัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
และเสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ 
 

/ระเบียบ... 



๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  7 
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ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงเสนอญัตติขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ โดยจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 ตามรายการข้างต้น 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  พล.ร.อ.สุวิทย์  ธาระรูป รอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รักษาราชการแทน นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ครับในญัตตินี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ มีไหมครับ  
ถ้าไม่มีเชิญเลขานับองค์ประชุมครับ สมาชิกฯ ทั้งหมด 25 ท่าน            
รวมประธานและเลขานะครับ ประธานจะขอมตินะครับ สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (1 แห่ง)
กรุณายกมือด้วยครับ เห็นชอบ 24 ท่านนะครับ สมาชิกท่านใด                 
ไม่เห็นชอบมีไหมครับ ไม่มีนะครับ เป็นงดออกเสียง 1 ท่าน มติเป็น
เอกฉันท์ครับ 
ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (1 แห่ง) เชิญท่านรองฯ สุวิทย์ ครับ 
เรียน  ท่ านประธานสภ าองค์ การบ ริห ารส่ วนจั งห วัดชั ยภู มิ            
คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ (1 แห่ง) ผมขอมอบให้ นายไถง ครอบบัวบาน รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้อ่านญัตติแทนครับ 
เชิญท่านไถง  ครอบบัวบาน ครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายไถง ครอบบัวบาน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายให้อ่าน
ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  (1 แห่ง) เรียน ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย 
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางนาดี 
ได้ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ 
1) ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 
1.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางนาดี จำนวน 2 
รายการ  

/1.1.1. เครื่องชั่ง... 



๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 เครื่องชั่ งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่ วัดส่วนสูง จำนวน           
1 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท  
1.1.2 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน            
1 เครื่อง ๆ ละ 64,000 บาท เป็นเงิน 64,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2566     
รวมจำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 84,000 บาท 
2) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 แห่ง จำนวน           
1 รายการ 
2.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้ านยางนาดี  จำนวน            
1 รายการ 
2.1.1 เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน                
1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566  
ราคาได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,000 บาท  
3) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 แห่ง จำนวน 5 รายการ 
3.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้ านยางนาดี  จำนวน              
5 รายการ  
3.1.1 ตู้นิรภัย จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท  
3.1.2 โต๊ะประชุม จำนวน 13 ตัว ๆ ละ 3 ,000 บาท เป็นเงิน 
39,000 บาท  
3.1.3 โต๊ะทำงานเหล็ก มีลิ้นชัก ขนาด 4.5 ฟุต จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 
5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
3.1.4 เก้าอ้ีสำนักงานมีล้อ ขนาดกลาง จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2 ,500 
บาท เป็นเงิน 5,000 บาท  
3.1.5 เก้าอ้ีห้องประชุม จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 
10,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566  
ราคาได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมจำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 74,000 บาท 
รวมรายการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง รวม
เป็ น เ งิ น ทั้ ง สิ้ น  1 7 3 ,0 0 0  บ า ท  (ห นึ่ ง แ ส น เจ็ ด ห มื่ น 
สามพันบาทถ้วน)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบำรุง
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. ๒5๖๐ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
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นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  8 
 
ชาญณรงค์ ผดุงขวัญครับ 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 

ขอ ๖ การใชจ่ายเงินบำรุง ใหจ่ายเพ่ือการสาธารณสุขและการบริหาร
จัดการโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ดังนี้ 
(๕) คาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุข 
วรรคสาม การใชจ่ายเงินบำรุงตาม (๕) ใหเสนอผู้บริหารทองถิ่นให
ความเห็นชอบแล้วเสนอใหสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุมัติ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7303 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
การเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 3 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจ่ายจากเงินบำรุง
ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  
การใช้ จ่ ายเงินบำรุงเป็ นค่ าครุภัณ ฑ์  ที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้างให้
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือหัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
และเสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงเสนอญัตติขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ โดยจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 ตามรายการข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ                             
พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ครับในญัตตินี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ มีไหมครับ 
ถ้าไม่มีนะครับ เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ สมาชิกฯ ทั้งหมด  25 ท่าน 
รวมประธานและเลขานะครับ ประธานจะขอมตินะครับ สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (1 แห่ง)
กรุณายกมือด้วยครับ เห็นชอบทั้งหมด 24 ท่าน สมาชิกท่านใด            
ไม่เห็นชอบมีไหมครับ ไม่มีนะครับ เป็นงดออกเสียง 1 ท่าน มติเป็น        
เอกฉันท์ครับ 
เรื่องอ่ืน ๆ ครับ เชิญครับท่านสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายครับ                   
เชิญครับ ครับเชิญท่านชาญณรงค์ ผดุงขวัญ ครับ 
ครับ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่เคารพครับ 
สมาชิกสภาจังหวัด เขตอำเภอภักดีชุมพล ชาญณรงค์  ผดุงขวัญ            
ก็สืบเนื่องจากเมื่อเช้าครับมีการประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 ปี 2567 ก็ได้เสนอและอภิปรายแนวความคิดในที่ประชุม  
ในกรณีเรื่องการจัดฟุตบอลลีกส่วนหนึ่งครับ แต่เมื่อเช้านี้นะครับ  

/ก็... 
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นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
นายนเรศ  รักเพ็ง 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก็อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะเป็นการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล
ลีก ส่วนหนึ่งเมื่อเช้านี้ครับ ก็ขออนุญาตนำเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมนะครับ ก็คือในหลายๆ จังหวัดนะครับ 
ที่เขามีลักษณะลีกอย่างเช่นขอนแก่นครับ และมีอีกรายการหนึ่งนะครับ 
อยากจะนำเรียนให้กับเพ่ือนสมาชิกและที่ประชุมได้ทราบว่าตอนนี้
รายการฟุตบอลเงินแสนครับ ที่หลายพื้นที่เป็นบอลเดินสายอาชีพครับ 
อยากจะให้จังหวัดชัยภูมินะครับ มีสักหนึ่งทีมที่ส่งทีมเข้าร่วม แต่ในนาม
ของจังหวัดชัยภูมิตอนนี้นะครับ ก็มีทีมของน้องเชลซีที่อยู่อำเภอบ้านเขว้า
เดินสายไปทั่วประเทศครับ บางท่านอาจจะยังไม่ทราบ ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนี้  มี สจ. หรือสมาชิกสภาจังหวัดถึง 36 เขต                       
16 อำเภอ เชื่อครับว่าลูกๆ นักเรียนหรือน้องๆ ที่มีความรู้ความสามารถ
เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลน่าจะมีโอกาสได้มาฝึกซ้อมและตั้งเป็นอคาเดมี่ 
ส่วนหนึ่งอาจจะต่อยอดเป็นอาชีพของลูก ๆ นักเรียนในหลายโรงเรียน
ใน 26 โรงเรียนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ ก็อยากจะ
ขอนำเรียน อีกเรื่องหนึ่งครับในครั้งที่แล้วก็ได้สอบถามจากท่าน ผอ.
กองช่างครับ วันนี้ ก็จะถามท่านอีกนะครับ ก็คงจะไม่ เบื่ อครับ 
เพราะว่าเป็นการประชุมครั้งที่ 4 ไม่ทราบว่าเครื่องจักรที่ปฏิบัติหน้าที่
ทั้งหน้าและทั้งหลังเจ้าพ่อรวมถึงข้างเจ้าพ่อของภักดีชุมพลด้วยครับ 
ตอนนี้ไม่ทราบว่าถึงไหนแล้วครับ ถ้ามีการประชุมครั้งหน้าผมก็จะถาม
ท่านอีกแหละครับ ขออนุญาตครับท่านประธาน 
ครับ เชิญท่านนายกครับ  
 
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร 
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมรับ            
ฟังการประชุมทุกท่านครับ เอาประเด็นสองก่อนดีกว่านะครับ 
ประเด็นที่ 2 เชิญ ผอ.กองช่างชี้แจงก่อน  
ครับ เชิญ ผอ.กองช่างครับ 
 
ครับ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ              
ท่าน หน.ส่วนราชการ และผู้เข้ารับการฟังการประชุมทุกท่านครับ  
ผมนเรศ รักเพ็ง ผู้อำนวยการกองช่างครับ ขออนุญาตตอบข้อซักถาม
ท่าน สจ. เขตภักดีชุมพลนะครับ ในเรื่องของเครื่องจักรนะครับ ไม่ว่าจะซ้าย
หรือขวานะครับ อยู่หลังเจ้าพ่อหรือหน้าเจ้าพ่อนะครับ ของท่านก็อยู่
ก้ำกึ่งนะครับ แต่จะเรียนอย่างนี้นะครับท่าน เครื่องจักรนี้คราวที่แล้ว
บอกว่าชุดหนึ่งอยู่ที่จัตุรัสนะครับ อีกชุดหนึ่งโยกจากภูเขียวมาหนอง
บั วแด งน ะครับ  ใน ส่ วน ขอ งห น องบั ว แด งชุ ดนี้ ตั้ ง เป้ า ไว้ ว่ า                
ถ้าเสร็จแล้วอาจจะต้องไปภูเขียวนะครับ ก็คือไทม์ไลน์ ไทม์ไลน์ก็คือ            
ไปภูเขียว และภูเขียวเสร็จก็ต่อด้วยทางท่าน สจ.รณชัย ขออนุญาต                  
เอ่ยนามท่านไม่มานะครับ อ.คอนสาร และทางเกษตรสมบูรณ์  

/จะ... 
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จะต่อไปอย่างนั้นนะครับ เกษตรสมบูรณ์ของท่าน สจ.เขต 2 ท่านก็   
ขอมานะครับ แล้วก็ท่าน สจ.เขต 1 นะครับ ท่านรออยู่ เสร็จจากนั้น
น่าจะเข้าของท่านนะครับ ผมจะดูว่าชุดไหน ถ้ามันโยกได้ก่อน ถ้ามันโยก 
ได้ก่อน หน้าเจ้าพ่อจัตุรัสอย่างนี้ ถ้าไม่มีคิวแล้วหน้าเจ้าพ่อนี้น่าจะมา
ทางเขตของท่าน สจ.บ้านเขว้านะครับ สจ.ชัยสากล ขออนุญาตเอ่ยนาม 
ท่านไม่มานะครับ แล้วก็ทางท่านประธานสภานะครับ ท่านก็ติดต่อ                  
ไว้นานแล้วนะครับ แต่ตั้งแต่ก่อนธันวาคม ของท่านมาเดือนธันวาคม 
ครับเดือนธันวาคม แต่ของท่านสมาชิกท่านติดต่อก่อน ก็อย่างไร               
ก็แล้วแต่ไม่ลืมจำได้นะครับ เพราะถ้าเสร็จภารกิจเข้าแน่นอน เพราะ
ตอนนี้ก็ซ่อมได้เยอะแล้ว ก็เป็นที่น่าพอใจซ่อมได้เยอะแล้ว แล้วก็เป็น
แนวทางที่ดีเพราะเมื่อมาตอนปีงบประมาณที่แล้วไม่มีงบประมาณจริง ๆ 
ปีนี้ก็พอได้มีงบประมาณจากพวกท่านสมาชิกนี้แหละนะครับที่ให้โอน
งบประมาณบ้างอะไรบ้าง ก็ให้การสนับสนุนในงานซ่อมนะครับ ก็ไม่ได้
ขัดเกี่ยวกับเรื่องข้อบัญญัติก็พอได้มีงบประมาณไปซ่อมไปดูแลตาม          
เขตต่าง ๆ นะครับ ครับกราบเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
ครับท่านรองครับ เชิญครับ 
 
ขออนุญาตตอบในประเด็นที่ 1 นะครับเรื่องทีมฟุตบอลของชัยภูมิ                
นะครับ ผมถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะครับ แล้วก็ปัจจุบันนี้ เอาใน
ระดับประเทศก่อนนะครับ เราเปลี่ยนนายก สมาคมฟุตบอลเป็น              
มาดามแป้ง ซึ่งกระแสของฟุตบอลกำลังมา ทั้ง 3 ลีก โดยเฉพาะลีกที่ 
3 หลีกที่ 3 มาดามแป้ง นายกฯ ก็พยายามที่จะสนับสนุนให้เป็น
รูปธรรมแล้วก็รู้สึกเมื่อสัก 2 - 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมารู้สึกที่ยะลากับ
ปัตตานี นั้นในลีก 3 คนไปร่วมการแข่งขันผู้ชมเยอะมากนะครับ                   
ก็กระแสกำลังมา เพราะฉะนั้นปัจจุบันกระแสฟุตบอลในระดับประเทศ
นะครับ ก็ถือว่าพ่ีน้องประชาชนชาวไทยเรา กลับไปนิยมเชียร์ฟุตบอล 
แล้ ว ในการแข่ งขั น ระดั บ อา เซี ยน  เอ เชี ยครั้ งที่ แ ล้ วน ะครับ              
ทีมฟุตบอลไทยเรา ก็เข้ารอบ 16 ทีม แล้วก็ไปแพ้นะครับ อูสเบย์               
2 - 1 ก็สู้ได้ สูสี เพราะฉะนั้นกระแสกำลังมา กลับมาระดับชัยภูมิเรา
นะครับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเราก็ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ  
ในการที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอล จนถึงปี 2570 ในแผนพัฒนาแผน
ของเราเนี่ย จนถึงปี 2570 ใช่ไหมปีล่ะประมาณ 5 แสนกว่านะครับ 
ก็จัดการแข่งขันประชาชนทั่วไปนะครับ ก็เป็นการส่งเสริมฟุตบอล               
ทีนี้กลับมาที่การตั้งทีมของชัยภูมิเรา ปัจจุบันรู้สึกจะมีของไฮเทค                 
ใช่ไหม อยู่ทีมหนึ่ง อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของชัยภูมิเราแล้วก็
นายกสมาคมกีฬา รู้สึกเดือนนี้จะหมดวาระ ก็ถือว่าถ้านายกสมาคม
กีฬาของชัยภูมิเรา เป็นคนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ หรืออะไรก็
แล้วแต่ ถ้ามีนโยบายในการจัดตั้งทีมของชัยภูมิเรา ผมก็คิดว่าเป็น
แนวความคิดท่ีดี แล้วก็ก็ถ้าท่านใดมีข้อมูล แล้วก็เริ่มต้นในการที่จะ 
 

/สร้าง... 
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สร้างทีมของชัยภูมิ ก็เป็นสโมสร ถ้าจะเริ่มต้นก็คงจะต้องลีก 3           
เป็นต้นไป นักฟุตบอลไม่ว่าจะเป็น จากโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ                  
หรือว่าทีมในจังหวัดชัยภูมิของเรา แล้วก็มีผู้ริเริ่มนะครับ ในการที่
ต้องการจัดทีมของชัยภูมิ เราก็รวบรวมนักกีฬาเหล่านั้น แล้วก็มีเงินทุน
เพียงพอ ก็ต้องหาคนที่มีศักยภาพนะครับ ก็เป็นความคิดที่ดี   ผมเห็น
ด้วย แต่ว่าในส่วนที่เรารับผิดชอบเราก็เพียงแต่ว่าสนับสนุน กิจการฟุตบอล
ของจังหวัดชัยภูมิ เท่าที่เราจะทำได้ แต่จะต้องหาภาคเอกชน ไปจัดตั้ง
ทีมของชัยภูมิเรา เหมือนทีมบุรีรัมย์ก็ตาม เชียงรายก็ตาม ราชบุรีก็
ตามก็ต้องรอดูอีกทีนะครับ ท่านรองนายกฯ ไถงน่าจะมีข้อมูลเพ่ิมเติม
ครับ เชิญครับ  
เชิญครับ ท่านรองไถง 
 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมไถง ครอบบัวบาน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขออนุญาตรายงาน             
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบครับ ในด้านการกีฬา 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีโรงเรียนทั้งหมด 26 โรงเรียน
นะครับ ในสังกัดของพวกเรา มีหลายโรงเรียนที่สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ในระดับโรงเรียนในสังกัดเรา ยกตัวอย่าง เช่น โรงเรียนเพชรวิทยาคม
ซึ่งอยู่อำเภอภูเขียว โรงเรียนเพชรเขามีนักกีฬาที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็น
บาสเกตบอล วอลเล่บอลนะครับ แล้วก็ฟุตบอล ในหลายช่วงอายุ ครับ
ผมมีโอกาสที่จะไปร่วมกิจกรรม ในการเปิดงาน หรือเข้าร่วมในแข่งขัน  
หลายครั้งนะครับ เราพัฒนาไปมาหลายปีแล้วนะครับ แต่ช่วง 3 ปีที่
ผมมีโอกาสได้เข้ามาดูแล ของการศึกษาแล้วก็มีกิจกรรมร่วมก็มี
นักกีฬาหรือนักเรียนของเราหลายคน ได้ข้ามชั้นไปเป็นนักกีฬาทีมชาติ
นะครับ เพราะฉะนั้นพวกเรากำลังหารือกันว่าอาจจะต้องตั้งโครงการ 
หรือว่าเป็นนโยบายของฝ่ายบริหาร ว่าอาจจะต้องตั้งโรงเรียนเพชรฯ 
เป็นศูนย์เป็นอคาเดมี่นะครับ เพ่ือให้เครือข่ายใน 26 โรง แล้วก็
หุ้นส่วนที่อยู่นอกเครือข่ายเรา เข้ามามีกิจกรรมร่วม ในการส่งเสริมให้
นักเรียนของพวกเราได้เป็นมืออาชีพในโอกาสต่อไปนะครับ เราก็นำ
เรียนท่านเพ่ือเป็นข้อมูลว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ให้
ความสำคัญกับลูก ๆ นักเรียนของพวกเรา ฝีมือเก่งมากครับ ถ้ามีโอกาส            
มีการแข่งขัน ก็จะนำเรียนเชิญท่านไปไปชมครับ ขอบคุณนะครับ  
ครับ ที่ จริงแล้วนะครับ เป็นการส่ งเสริมสนับสนุนที่ ดีนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมก็อยากจะฝากนะครับ ทางคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและเพ่ือนสมาชิกทุก ๆ ท่านนะครับ 
ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกีฬา แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับ ก็พยายามดู
ให้ดีนะครับ เดี๋ยวมันจะเหมือนตอนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิเรา ได้ตั้งโรงเรียนกีฬาขึ้นโรงเรียนกีฬาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ จำได้คร่าว ๆ เมื่อปี พ.ศ. 2557  

/ประมาณ... 
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ประมาณนี้ครับ ที่โรงเรียนมัธยมกุดน้ำใส ได้ตั้งเป็นโรงเรียนกีฬา             
ก็พยายามผลักดันสนับสนุนสภาอันทรงเกียรติแห่ งนี้ นะครับ              
อนุมัติงบประมาณไปไม่รู้กี่ครั้ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ทำไปทำไปพอ
ตรวจสอบเข้าจริง ๆไม่มีหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียนกีฬานะครับ 
สุดท้ายก็ยกเลิกไปซึ่งเป็นการเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์นะครับ 
เด็กนักเรียนกีฬาและก็บุตรหลานพวกเราหลายคนนะครับ ก็ขาดโอกาส
ก็ต้องโยกย้ายไปเรียนที่อ่ืนนะครับ เสียเวลานะครับ ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็
พยายามช่วยกันดูนะครับ มันมีตัวอย่างอยู่นะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง
นะครับ ที่ทางท่านสมาชิกนะครับ ท่านชาญณรงค์ได้นำเรียนถามถึง
คณะผู้บริหารเกี่ยวกับเครื่องจักรผมก็ได้ทราบข่าวอยู่นะครับ                       
ว่าเครื่องจักรไปทางโน้นทางนี้แม้กระทั่งไปแก้งคร้อก็ไปไม่นาน เพราะว่า
เป็นอยู่ตรงกลาง ๆแล้วของท่านประสิทธิ์นะครับ อยู่ใกล้ ๆ แก้งคร้อ           
ก็ยังดูแลไม่ทั่วถึงนะครับ แต่ก็เมื่อเช้านี้ที่ประชุมนะครับ ได้หารือกัน
ทางท่านรองสุวิทย์ ท่านก็ได้นำเรียนว่าอีกคงจะไม่กี่เดือนนะครับ                    
ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเราได้จะได้จัดซื้อจัดจ้าง
เครื่องจักรนะครับ ก็คงเป็นข่าวดีนะครับ ในเวลาใกล้นี้ แต่ดูแล้วของ  
ท่านชาญณรงค์ ขอมาทีหลังก็คงจะประมาณธันวาคม น่าจะทันอยู่
พฤศจิกายน – ธันวาคม ทนนิดหนึ่ง ช่วงนั้นเครื่องจักรเข้าไปลุยท่าน
จะได้คะแนนเสียงท่วมท้นเลยนะครับ ฝากเอาไว้มีสมาชิกท่านใด
อภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านชาญณรงค์ครับ 
ครับเรียนท่านประธานสภาบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ ต่อเนื่องนะครับ ในเมื่อเช้าได้ทราบข่าวจาก
ประชุมร่างแผนท้องถิ่นเพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2567 ก็ได้ทราบข่าวนี้ของ 
กองช่าง ว่าได้มีรถกระเช้าที่ผมได้อภิปรายไปน่าจะหลายครั้งจำไม่ได้
ว่าจำนวนกี่ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะเคลื่อนที่เร็ว และรถ 6 ล้อ                  
ในตัวเลขนี้ ผมคิดว่า ผมคาดว่า และหวังว่าจะเห็นรถกระเช้าในเร็ววัน
อีกเรื่องหนึ่งครับ ถ้ามีโอกาสนะครับ ก็อยากจะขอฝากกองช่างนะครับ
เรื่องรถเจาะบ่อบาดาล นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่นำเรียนสู่สภาแห่งนี้ครับ
ทราบว่ามี 3 คัน เป็นซากหนึ่ง เหลือสอง ป่วยบ้าง งอแงบ้าง ประจวบ
กับฤดูแล้งในปีนี้ และปีหน้าตามที่ฟังข่าวทราบว่าแล้งยาว แล้งนาน
และแล้งทนนะครับ ก็อยากจะขอนำเรียนว่าถ้าเป็นไปได้อยู่ในแผนสัก
เครื่องสักคัน ผมคาดว่าน่าจะไม่มีใครใจดำยกมือให้ ต้องมีคนยกมือให้
แน่นอนนะครับ สำหรับเครื่องเจาะบ่อบาดาล ส่วนหนึ่งผมก็ทราบจาก
กองช่างแล้วว่าเข้าคิวบาดาลเยอะอยู่พอสมควร ผมก็ไม่ทราบนะครับ
ว่ารถบาดาลมันราคาเท่าไหร่คันละเท่าไหร่  แต่ผมทราบอย่างเดียว            
ว่ามันมีความจำเป็น หลายพ้ืนที่ 36 เขต 16 อำเภอ บางพ้ืนที่ก็มี
ความจำเป็นแต่เจาะไม่ได้ เนื่องจากเป็นน้ำกร่อย เจาะขึ้นมาก็ใช้
ประโยชน์ไม่ได้ แต่ส่วนพ้ืนที่ที่พอจอดได้นะครับ ก็ยังรอซึ่งเชื่อครับ                
ว่าเกิดปัญหาแน่นอนในช่วงฤดูแล้ง  นี่ก็กุมภาพันธ์ต่อมีนาคม – 
เมษายน – พฤษภาคม ต่อมิถุนายน ปัญหาใหญ่แน่นอนก็อยากจะ 
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นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
พลเรือเอกสุวิทย์ ธาระรูป  
รองนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 

ขอฝากครับ ถ้ามีการประชุมแผนหรือการเพ่ิมแผนเพ่ิมเติมในทุก ๆ 
ครั้งนะครับ ก็ขอฝากกองช่างนะครับ ดูเรื่องรถเจาะบ่อบาดาลให้ด้วย
ครับ เพราะว่าความต้องการของเพ่ือนสมาชิกและพ่ีน้องชาวจังหวัด
ชัยภูมิหลายอำเภอหลายพ้ืนที่ครับ ก็ยังรอคอยความหวังจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขอบคุณครับ 
เชิญท่านรองครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะบริหาร
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมรับการ
ประชุมทุกท่านครับโดยในฐานะผู้บริหารผมขอซื้อไอเดียของท่าน
สมาชิกสภาภักดีชุมพลนะครับ ก็ซื้อไอเดียแล้วก็จะนำเรียนนายก
ผลักดันเรื่องนี้ต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
ครับมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  เชิญครับ เชิญครับ                   
ท่านนพเดช ถ้ำแก้วครับ 
เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมทุกท่านครับ ผมนายนพเดช ถ้ำแก้ว สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เขต 3 อำเภอหนองบัวแดงครับ สืบเนื่อง
จากท่าน สจ.ภักดีชุมพลนะครับ เรื่องเครื่องจักรจากกองช่าง ผมมี              
ข้อสงสัยนิดหนึ่ งนะครับ เรียนท่านประธานไปถึงคณะผู้บริหาร                
คือเครื่องจักรที่ เอาออกไปซ่อม แต่ชุดลาดยาง หรือว่าชุดบดอัด                 
ทำถนนแต่ละชุดนะครับ มีการได้เช็คสภาพ หรือว่าดูแลตรวจสอบ
สภาพหรือเปล่าครับ เพราะว่าเหตุผลบางทีครับ เข้าไปถึงเขตพ้ืนที่
ทำงานไม่ได้  มีปัญหาแจ้ง สจ.ในพ้ืนที่บางท่านน่าจะได้เจอกับผม               
มาหลายท่านนะครับ ได้แจ้ง สจ. มีปัญหาน้ำมันสายน้ำมันไฮดรอลิค
แตกครับ ซึ่งราคามันก็หลักประมาณพันกว่าบาทครับ ถังหนึ่ง ลิตรละ
ประมาณ 1,300 บาท ซึ่งผมโดนประมาณเรียนท่านประธานไปถึง
คณะผู้บริหารผมโดนไปประมาณเกือบ 5 - 6 แกลลอนละครับ                  
แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นพ้ืนที่ของเราเพราะว่าในพ้ืนที่แต่ละครั้งที่เวลา
เข้าไปมีเวลาจำกัดประมาณเขตหนองบัวแดง ให้ 7 วัน ให้ 10 วัน      
ผมจำเป็นต้องใช้กำลังทรัพย์ส่วนตัวในการออกไปก่อนเพราะมิฉะนั้น
เหลือเวลามันไหลเลยไป ผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เครื่องจักรเข้ามาอีกตรงนี้ 
ไม่ได้เกี่ยงครับเป็นงบประมาณตรงนี้ เกิดเหตุอย่างนี้ แต่ผมจะเรียน
ปรึกษาท่านประธานไปถึงคณะผู้บริหารว่าจะมีวิธีทางการแก้ไขอย่างไร
บ้างครับ ขอบคุณครับ 
ครับเชิญท่านรองครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คณะ
ผู้บริหารท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  หัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่านครับ ในรายละเอียด ผอ.กองช่าง 

/อยู่... 
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นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
นายนเรศ รักเพ็ง  
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
นางสาวเกวลิน ไชยวัฒนกุลวานิช  
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 

อยู่ไหมครับ เรียนชี้แจงข้างต้นแล้วแต่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร
นะครับ ถ้ามันเป็นสิ่งที่บกพร่องผิดพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่ตามที่พวก
เราสงสัยว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ในฐานะที่เป็นผู้บริหารจะขอ
รับผิดชอบไปดูแลแก้ไขให้ตามรายละเอียดขอมอบให้ ผอ.กองช่างเป็น
ผู้ชี้แจงแทนก่อนครับ 
ครับเชิญผอ.กองช่าง  
 
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                 
คณะผู้บริหารท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้ารับการฟังประชุมทุกท่านครับ ผมนเรศ 
รักเพ็ง ผู้อำนวยการกองช่างนะครับ ขออนุญาตตอบคำถามนะครับ
ท่าน สจ.นพเดช ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ เครื่องจักรของเราป่วย
ยอมรับว่าป่วย แล้วก็เขาใช้การมานานมาก ถ้าเป็นคนไข้ก็จวนไปแล้ว
นะครับ ที่ เราทนทำอยู่ก็ เพราะว่าอยากทำอยากไปดูแลอยากไป
ตอบสนองดูแลพ่ีน้องประชาชนนะครับ ถึงป่วยก็ต้องไปถึงสภาพ             
ที่ไม่พร้อมใช้งานก็ต้องออกไปนะครับ ก็เจอหลายท่านสมาชิกนะครับ 
ท่านสมาชิกจัตุรัส ท่านก็เจอนะครับ เจอสายไฮดรอลิคแตกเจอ              
หลายอย่าง ส่วนมากจะเป็นพวกไฮดรอลิค  ซึ่ งมาใช้งานมันก็มี               
ความชำรุดเสียหายนะครับ มันเป็นระยะเวลาเนื่องจากทำงานไม่ได้พัก
นะครับ เครื่องจักรถ้าวันเสาร์ - อาทิตย์ ทำได้ก็ทำนะครับ แต่ว่าก็มีพัก
บ้างนะครับ ถ้าเหนื่อยก็พักเสาร์  – อาทิตย์ แล้วก็อีกอย่างหนึ่ ง
เจ้าหน้าที่ เราก็ไม่ได้มีเบี้ยเลี้ยงตรงนั้น ท่านเราก็ไม่อยากรบกวน
เจ้าหน้าที่เรานะครับ แต่ถ้าเร่งด่วนแล้วก็ทำออกไปทำออกไปลุยให้
เพราะฉะนั้นชำรุดจริง ๆ นะครับ ท่าน สจ. ท่านบอกว่า ผอ. ผม
ออกไปแล้ว 2,000 บาท นู่นนี่นั่นผมบอกว่าท่านเอางี้ท่านเอาใบเสร็จ
มาเบิกเดี๋ยวผมทำเบิกให้นะครับ แจ้งลูกน้องผมมาสามารถเบิกได้ใน
ความจำเป็นเร่งด่วนแตกหน้างานสามารถเบิกได้นะครับ  ก็เกรงใจ     
ท่านไม่ได้ส่งมา ผมก็เลยไม่ได้มาเบิกนะครับ ก็กราบเรียนอย่างนี้              
นะครับ ว่าทนรอกันอีกหน่อยนะครับ ผมว่าไม่น่าจะนานนะครับ ถ้าได้
เครื่องจักรใหม่เราน่าจะทำงานได้ราบรื่นแล้วก็ดียิ่งกว่านี้นะครับ อันนี้
ก็ต้องยอมรับนะครับ ผมก็ยอมรับว่ามาเข้ามาก็บริหารได้ปีกว่ายังไม่ถึง 
2 ปีก็เจอสภาพที่งบประมาณไม่มี เครื่องจักรก็ชำรุดเครื่องจักรก็ป่วย 
3 วันดี 4 วันไข้นะครับ ก็อยากทำงานอยาก ๆ มากอยากดูแลทุก
พ้ืนที่ให้เท่าเทียมกันนะครับ ขอบคุณครับ 
ครับมีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ ท่านเกวลิน 
ครับ 
เรียนประธานสภา เรียนประธานสภารอง นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวเกวลิน ไชยวัฒนกุลวานิช 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง เขต 2 

/เมื่อวาน... 
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นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
นายไถง ครอบบัวบาน 
รองนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวานนี้นะคะ ดิฉันได้เข้าร่วมประชุม อสม. กับ รพ.สต.โพนทองค่ะ
และได้รับการแจ้งจากท่าน ผอ.รพ.สต. ว่าโพนทองเป็น รพ.สต.ที่มี
ขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 1 ของอำเภอเมืองชัยภูมินะคะ ที่ค่อนข้างมี
ความพร้อมด้านบุคลากรซึ่งมีทางทันตแพทย์และเภสัชกรประจำอยู่ที่
รพ.สต.ค่ะ แต่ว่าตอนนี้นะคะ ที่รพ.สต. ยังขาดแพทย์ที่อยู่ประจำค่ะ 
ซึ่งดิฉันได้รับการร้องขอจากท่านผอ.รพ.สต.นะคะ ว่าให้ทาง อบจ.ว่า
อยากให้ทาง อบจ.ช่วยเปิดกรอบรับสมัครแพทย์ประจำ รพ.สต.ค่ะ             
ซึ่งตอนนี้มีแพทย์ที่ต้องการที่จะมาบรรจุอยู่ที่  รพ.สต. นี้แล้วนะคะ               
แต่ว่าที่  รพ.สต.ยังไม่ได้มีการเปิดกรอบตรงนี้ค่ะ จึงต้องขอความ
อนุเคราะห์มายัง อบจ.ซึ่งถ้า อบจ.นะคะ เปิดกรอบให้แพทย์มาบรรจุที่
รพ.สต. โพนทอง ก็จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในเขตตำบลโพนทอง
แล้วก็เขตตำบลรอบข้างนะคะ เช่นตำบลห้วยบง ตำบลกุดตุ้มค่ะ              
ซึ่งประชาชนจะได้ไม่ต้องเดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาลชัยภูมินะคะ
เป็นผลดีแก่ทั้ งประชาชนและลดความแออัดของ รพ.ชัยภูมิค่ะ                   
จึงขอเรียนให้ท่านนายกช่วยพิจารณาดำเนินการให้ด้วยจะเป็นพระคุณ
ยิ่งค่ะ ขอบคุณค่ะ 
ครับเชิญท่านรองครับ 
 
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คณะบริหาร           
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟัง
การประชุมทุกท่านครับ สำหรับข้อเสนอของท่านสมาชิกสภา อำเภอ
เมืองชัยภูมิ เขต 2 ก็ยินดีนะครับ รับแนวความคิดนี้ไปปรึกษาหารือ
แล้วก็หาทางที่จะผลักดันกันต่อไปนะครับ สิ่งที่ดีก็ต้องผลักดันกัน
ต่อไปข้อเสนอที่ก็ต้องผลักดันกันต่อไป รับไอเดียนี้ ไปผลักดันต่อ 
ขอบคุณครับ  
ท่านรองฯ ไถง มีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับ  
 
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่เคารพทุกท่านครับ ผมนายไถง ครอบบัวบาน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านประธานสภาที่เคารพ
ครับผมมีโอกาสได้ไปติดตามงานให้กับท่านอร่าม โล่ห์วีระ รพ.สต.             
ทั้ ง 71 แห่ง ตอนนี้ผมกำลังจัดแผนกับน้อง ๆ กองสาธารณสุข
เพ่ือที่จะลงพ้ืนที่พบปะเจ้าที่แล้วก็  อสม. ในแต่ละอำเภอนะครับ 
ประเด็นในเรื่องการเพ่ิมกรอบอัตรากำลังแพทย์ของโรงพยาบาล               
รพ.สต.ของพวกเรานั้นก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่พวกเราได้รวบรวมข้อมูลไว้
นะครับ จริง ๆ 71 แห่ง นั้นมีหลาย รพ.สต.ที่มีศักยภาพอยู่ในแนว
หน้าในระดับในจังหวัดนะครับ มีหลายแห่งซึ่งตอนนี้เรากำลังรวบรวม
ข้อมูลในการเพ่ิมอัตรากำลังไม่ว่าจะเป็นงานบุคคลงานอุปกรณ์
การแพทย์ต่าง ๆ นะครับ ตลอดจนการบริหารจัดการในองค์รวมที่
เรียกว่า Cup Speed นะครับ 

/ซึ่ง... 



๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ  
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 

ซึ่งจะเป็นสถานีให้บริการสุขภาพเสมือนหนึ่งโรงพยาบาลนะครับ
สามารถที่จะตัดสินใจในการทำงานเกี่ยวกับด้านแพทย์ได้โดยคล่องตัว
และก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ซึ่งตอนนี้พวกเรากำลังจัดระเบียบ
กันอยู่คำว่าระเบียบในที่นี้หมายความว่าโครงสร้างอย่างไรถึงจะมี              
คุณหมอได้มี เภสัชได้ แต่ประชากรต้องอย่างไรงบประมาณรายรับ
รายจ่ายจะเอาจากไหนมาจ้างคุณหมออะไรอย่างนี้ครับ  ซึ่งมันมี
รายละเอียดค่อนข้างมากเพ่ือไม่ให้เกิดการผิดพลาดนะครับ พวกเราก็
กำลังดำเนินการและซึ่งงานนี้มันก็เป็นนโยบายของท่านนายกฯ ด้วยว่า
จะต้องเร่งรัดเพื่อเข้าไปดูแลสุขภาพพ่ีน้องประชาชนนะครับ ในส่วนนี้ก็
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาจังหวัด  เขต 2 อำเภอเมืองนะครับ                
ที่ห่วงใย รพ.สต.โพนทอง ผมมีโอกาสได้ไปดู 2 - 3 ครั้งนะครับ ท่านก็มี
ความพร้อมอย่างที่ท่านนำเรียนสภานะครับ ยังมี รพ.สต. นาฝาย ยังมี 
รพ.สต.อีกหลายอีกหลายแห่งในหลายอำเภอนะครับ คิดว่าในเร็ววันนี้
น่าจะเห็นอะไรที่พลิกโฉมระบบปฐมภูมิ ในจังหวัดชัยภูมิโดยท่านอร่าม 
โล่ห์วีระ ของพวกเราครับยินดีที่จะสนับสนุนแนวคิดท่านครับ ขอบคุณ
ครับ 
ครับก็ถือว่าเป็น แนวคิดที่ให้ความสำคัญกับพ่ีน้องประชาชนนะครับ 
เพ่ือนสมาชิกที่ให้ความสำคัญในด้านสุขภาพนะครับ ถ้ามีท่านสมาชิก
ท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมครับ ถ้าไม่มีนะครับ ผมขอหารือนะครับเพ่ือน
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ว่าในวาระประชุมนะครับ              
สมัยหน้านะครับ ช่วงวันที่จะกำหนด วันที่  13 ผมเลยมองดูว่า
ประสานทางคณะผู้บริหารนะครับ ทางคณะผู้บริหาร ไม่มีญัตติเข้า 
แล้วก็อยากจะขอเลื่อนไปประชุมวันที่ 16 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ ครบ 45 วันนะครับ เป็นวันซึ่งตรงกับ               
วันเสาร์ แต่ผมก็คุยกับทางคณะผู้บริหารนะครับ ว่าวันที่ 16 เพ่ือน
สมาชิกหลายท่านนะครับ ท่านถ้าได้ไปอบรมที่สถาบันพัฒนาบุคลากร
ที่กรุงเทพฯนะครับ ประมาณ 10 กว่าท่านใช่ไหม  17 ท่าน ไม่ใช่  
15 ท่านนะครับ ก็ขอหารือว่าถ้าจะให้มาประชุมนะครับนัดสุดท้ายวันที่ 
16 ท่าน ขออนุญาตลากลับนะครับ มาประชุมได้ไหม ขอหารือ           
น่าจะได้ เพราะว่าเขาอนุญาตอยู่ ผมก็เคยไปอบรมมา 2 ครั้งนะครับ 
ท่านต้องเดินทางวันที่ 12 ใช่ไหม 12 เย็น 13 ก็รายงานตัว ประชุม
ทั้งหมด 10 วัน 22 นะครับ วันสุดท้ายวันที่ 22 หลังจากศึกษาดูงาน
ที่นี้นะครับ ต้องขอความกรุณานะครับ ท่านสมาชิกที่ไปอบรมนะครับ 
ก็มาเข้าประชุมในวันที่ 16 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรครับ ขอรับทราบ 
เชิญครับ เป็นอย่างไรครับ ไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหม เชิญท่านชาญณรงค์
ครับ 
ครับเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพครับ          
คือ 36 – 15 น่าจะเหลือ 21 นะครับ 21 คนก็ยังขาดได้ 3 นะครับ 
18 ครึ่งหนึ่งของสภาครับ ผมก็ว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับ ใน 21 ท่าน  
ก็คงจะเห็นใจเพ่ือน ๆ สมมุติกรณีที่ไปแล้วอาจจะกลับมาลำบากหรือ 
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บางคนก็อาจจะกลับนะครับ แต่ใน 21 ท่าน เพ่ือนสมาชิกนะครับ                 
ผมไม่น่าจะเห็นความจำเป็นที่จะต้องขาดนะครับ คือสามารถอธิบายได้
ว่าเพ่ือน 15 คน ใน 36 เพ่ือน 15 ไปอบรม แล้วคนอยู่ในพ้ืนที่อีก 
21 จะกลับมาหรือจะไปภารกิจอ่ืนอาจจะเลื่อนได้ครับ แค่วันเดียว              
แต่ภารกิจสมมุตินะครับ นี้คือเป็นข้อหารือ ผมเลยจะนำเรียนที่ประชุม 
ว่ากรณี 15 ท่าน รู้แผนฯ แล้ววันนี้พึ่ง 28 อีก 10 กว่าวันครับ รู้แล้ว
ว่าจะต้องไปทำอะไร แล้วของเราปิดประชุมที่ท่านประธานให้หารือ                
ว่าวันที่  16 คือปิดประชุมสภา เชื่อว่าเพ่ือนสมาชิกสามารถจัด
ตารางเวลาและงานได้ ยกเว้นเรื่องคอขาดบาดตายคงจะไม่ขาดถึง              
3 คนล่ะครับ เรื่องคอขาดบาดตายนะครับ แม้แต่กระทั่งผู้บริหารก็ยัง
อยากจะมาร่วมประชุมนะครับ เพ่ือนสมาชิกผมเข้าใจว่านะครับ                   
ใน 21 ท่าน น่าจะมาประชุมมากกว่า 15 ที่จะให้ 15 ท่าน ลาจาก             
ที่ประชุมเพ่ือที่จะวิ่งมาประชุม แล้วเดินทางไปกลับครับ ผมเข้าใจว่า
การประชุมมีความสำคัญครับท่าน แต่ถ้ามันจำเป็นเรื่องที่มันไม่
สามารถที่จะเลี่ยงได้เรื่องคอขาดบาดตายใน 21 ท่าน ผมก็เป็นท่าน
หนึ่งครับ ที่จะอาสากลับมาร่วมประชุมครับ แต่ถ้า 21 ท่าน มาครบ                 
ก็เปิดองค์ประชุมได้เกินครึ่งหนึ่งครับ ท่านอ่ืนว่าอย่างไรครับ ผมเข้าใจ
ระเบียบอยู่ครับ แต่ว่าคือ ถ้ามันหลังจากเข้าร่วมประชุมนะครับ หรือก็
เปิดประชุมสักวันที่ 20 มันก็ไม่มีปัญหาแต่บังเอิญว่าเขามาประชุม
ในช่วงที่เรายังไม่ปิดสมัยประชุมสภา นั่นแหละคือปัญหาก็ที่ท่านให้
หารือนะครับ ว่าพอที่จะมาได้ไหมตอบครับ ว่าได้แต่มันขนาดนั้นเลย
เหรอครับ ท่านอ่ืนเดี๋ยวให้ท่านอ่ืนลองแสดงความคิดเห็นครับ                    
แต่ความคิดของผมประมาณนี้ครับ 36 - 15 ยังไงก็ เหลือ 21 
แน่นอนครับท่านครับ 
ครับ ก็นี่คือการแสดงความคิดเห็นของท่านชาญณรงค์ครับ เพ่ือนสมาชิก
ท่านอ่ืนล่ะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรครับ เชิญเลยครับ ที่จริงแล้ว 
นะครับ ผมก็อยากนำเรียนนะครับ ว่าวันนั้นเป็นการรับรองแผนงาน
งบประมาณ 56 ล้านของพวกท่านเองนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรอย่างที่
ทางท่านชาญณรงค์นะครับ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านได้นำเสนอว่า   
21 ถ้าขาดไป 3 คน ก็ยังพอได้นะครับ ยังถึงอยู่ใช่ไหม แต่ว่ามันก็ยัง
ว่านะครับ ก็ดูวันนี้นะครับก็ลาไปตั้ง 9 คน ผมไม่อยากจะให้เสียเวลา
สภาฯ หรอกครับ แต่แท้ที่จริงแล้วนะครับ เราก็อยากให้ทุกท่าน
รับผิดชอบนะครับ เกี่ยวกับสภาฯ นะครับ เราเป็นตัวแทนพ่ีน้อง
ประชาชนเราก็ต้องเอาเรื่องปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของ             
พ่ีน้องประชาชนเข้านำเสนอสู่สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้  แต่ก็ลอง
พิจารณาดูครับ เพราะว่าเวลามันบังคับเรา ท่านชาญณรงค์นะครับ
เวลามันบังคับเราจะต้องปิดในวันที่  16 ซึ่งครบ 45 วันนะครับ                
เอาเป็นว่าหารือกันตามนี้นะครับ  แล้วพวกเราจะยังไงนะครับ                  
ก็ประสานมาอีกทีหนึ่งนะครับ เพราะว่าการไปอบรมนะครับ ถามว่า
มันเป็นเรื่องท่ีดีแต่ละเพ่ือนสมาชิกทุก ๆ คนหลายคนนะครับ ที่เป็น 
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สมาชิกใหม่และได้ความรู้เยอะนะครับ ผมเคยไปอบรมทั้ง 2 ครั้ง
เหมือนกันนะครับ แต่ก็อยากจะให้พวกเรานะครับ ลองพิจารณาดูนะครับ
แต่ผมเชื่อในศักยภาพพวกท่าน ไปเที่ยวก็ยังไปนะครับ แป๊บเดียวนะครับ             
ขออนุญาตเลยนะครับ ถ้างั้นเอาเป็นว่าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายนะครับ
ถ้าไม่มีนะครับ ประธานจะนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก              
ครั้งที่  5 ในวันเสาร์ที่  16 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น.                
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิชั้น 3 นะครับ    
ปิดประชุมครับ  

ปิดประชุมเวลา             15.40 น. 

รายงานฉบับนี้   เป็นรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  สมัยสามัญ  สมัยแรก   
ครั้งที่  4  ประจำปี พ.ศ.2567  วันพุธที่  28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  เวลา 14.00 น.   ณ  ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ      
                                                                              

        (ลงชื่อ) .........................................................  
                 (นายสมปอง  บัวพิม) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ฟังเทปและตรวจแล้ว  เห็นว่ารายงานการประชุม
ครั้งนี้   ได้จัดทำตามถ้อยคำที่อภิปราย  และตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้อง  จึงรับรองและได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 

 

 
(ลงชื่อ) .......................................................ประธานกรรมการ 
             (นายวรวิทย์  อุระวัฒนพันธุ์) 
 
 
 (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
     (นางสาวจารุวรณ  จังหวะ) 
 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
              (นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ) 
 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ/เลขานุการ 
              (นางสาววิววิกา  กล้าแท้) 

 
 
 
 


